



●● ช่วงวันหยุดยาวๆหลายคนคงจัดทริปเที่ยวกระจายผ่อนคลายความเหงาแต่งตัวเพี้ยๆเก็บรายละเอียดมาแชร์ลงโซเชียลกันแน่ๆ ก็ขอให้เที่ยวให้สนุกปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่วน“ชาวแม่ท์”ก็ได้แต่นั่งเหงาๆไปวันๆ●● หลังจากสุดหทัยใจเข้าลึกๆก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่มอยกันเปิดประเด็นกันด้วยเรื่องสร้างสรรค์...ออกไอเดียก็ได้รับน้องใหม่ไร้ความรุนแรง องค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย จัดโครงการรับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลกให้เพื่อนมนุษย์นำทีมโดยรองจกาน บุศดานายก องค์การนิสิต เชิญชวนเฟรชชีหนุ่มสาวร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาค โลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาสารคามนำไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ จกาน บอกว่า “การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ ช่วยก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจ



รองจกาน



ปริชญา

ในหมู่คณะ ซึ่งมีความสำคัญทางจิตใจเมื่อได้เสียสละเพื่อส่วนรวม จึงอยากให้นิสิตใหม่ได้ทำประโยชน์อัน

สูงสุดเพื่อสังคมส่วนรวม ตามค่านิยมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ว่า MSU FOR ALL (นิสิต มมส. ฟั่งได้) ทุ่มหมมแนวคิดที่นี้สุดยอดเลยค่า●● ร่วมยินดีกับความสำเร็จ ทีม “THE AISLING” สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ จากวิทยาลัยนานาชาติ มมส.ติด ประกอบด้วย 3 สาว โม-ปริชญา เอ็มอำไพวงศ์, น้ำหวาน-รินรดา ชีพเขียวชาญชัย, เมลล์-ขวัญชนก ชีระอรุณเวช และอีก 1 หนุ่ม ชูม-บดินทร์ ชินสุขเสริม สอวยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจไม่ช้ระดับนานาชาติ “Thailand MICE Youth challenge 2020” โดยสร้างแผนธุรกิจในรูปแบบ New Normal ภายใต้วิกฤติ Covid-19 ชื่อผลงาน Baby and Birth Expo 2022 ผ่านการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ทาง Facebook Thailand MICE Youth Challenge 2020... โสรีฝีมือและศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ได้ดีเยี่ยมขนาดนี้อาจต่อไปต่อได้ยาวๆ●● หลังกระทรวงวัฒนธรรม ส่งต่อพลังบวกพลิกวิกฤติโควิด-19 ผ่าน โครงการถ่ายทอดสดการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทย ผ่านสื่อออนไลน์ : แอปพลิเคชันโดวอิน (Douyin) โดยมี นักศึกษาคณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นหัวใจหลักนำกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ ทั้งร้องรำทำเพลงไปออนแอร์ให้คนจีนและชาวต่างชาติได้ชื่นชมศิลปวัฒนธรรมไทยงานนี้ลดตอบรับดีล้นหลามผู้ชมชาวจีนหลงใหลได้ปลื้มในศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย...ว่าแต่รอให้โควิด-19 ซา และให้ สบค.เปิดประเทศซะก่อนนะจ๊ะ.

**ชาวแม่ท์**